

คูดวงออนไลน์ (14 มีนาคม 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ต้องการจะขายบริษัททั้ง ทำไมไม่มีคนซื้อสักที

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่าน คอลัมน์คูดวงออนไลน์ ที่เคารพ อันที่จริงสัปดาห์นี้เป็นคิวของ “คุณดาว” แต่บังเอิญผมได้รับจดหมายจากคุณสุกัญญา ซึ่งเมื่อได้ผู้ควงขึ้นมา และ พิจารณาดวงชะตาแล้วเห็นว่า ชีวิตค่อนข้างจะวิกฤติพอสมควร จึงขอนำมาลัดคิวตอบก่อน หวังว่าคุณดาวคงจะไม่โกรธนะครับ

คุณสุกัญญา เกิดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2495 เวลา 23.15 น. กทม ขณะนี้อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสุกัญญาเขียนมาว่า สวัสดิ์ค่ะ ติดตามคอลัมน์ของคุณ เพราะมีสาระที่ดี ให้คติ สอดธรรมะ และแนะวิธีแก้ปัญหาชีวิต

ก็ขอขอบคุณครับ

คำถามแรก พยายามขายกิจการที่กำลังทำอยู่นี้มาเป็นเวลามากกว่า 10 กว่าปี มีบริษัทหลายบริษัทมาติดต่อขอซื้อ แต่เมื่อใกล้จะเซ็นสัญญา ก็ล้มเลิกไป ควรจะอย่างไรเพื่อให้ขายได้ และ คำถามที่สองค่ะ มีหนี้สินมาก (ถึงต้องการขายกิจการ) เครียด มาก หายใจไม่คล่อง ต้องหาทางนี้มาจ่ายทางโน้น (เป็นอย่างนี้มานานนับนาน) เมื่อไหร่จะคล่องตัวเรื่องการเงินคะ

ดวงชะตาของคุณสุกัญญา มีเคราะห์มาตั้งแต่เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2543 แล้ว ทำให้ปัญหาความยุ่งยากในชีวิต เช่น เรื่องการเงิน หนี้สิน คุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการงานกำลังก่อตัวขึ้นแล้ว

พอล่วงมาถึงช่วงปลายปี ความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือ การรั่วไหลของเงินทองของคุณก็เกิดมากขึ้น อันเนื่องมาจากโยคร้ายของดวงชะตาที่เรียกว่า “โยคเสตสาดิ”

ทำให้การเงินเสียหายมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จิตใจของคุณถูกทำร้าย เกิดความเครียดอย่างมาก โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

แต่ดูเหมือนว่าความเสียหายทางการเงินก็ยังไม่หยุด ตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนกระทั่งปีพ.ศ. 2552 น่าจะมีปัญหาในเรื่องเอกสารสัญญา อาจจะมีคดีความฟ้องร้องได้

และอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัว

ผมจะตอบคำถามของคุณสุกัญญาเรื่องการจะขายบริษัทว่า เมื่อไหร่จะขายได้

ถ้าจะว่าไป ดวงชะตาตอนนี้ของคุณสุกัญญาไม่สู้ดีนัก การจะขายบริษัท หรือ ทรัพย์สิน ก็คงจะไม่ค่อยง่ายเท่าไรนัก และหากจะขายจริงๆ ก็คิดว่าราคาก็จะไม่ดี

นี่คือเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานก่อน เพราะขณะนี้ สภาพเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่สู้ดี คนที่ต้องการขายของคงจะมากกว่าคนที่ซื้อของ ซึ่งก็จะเป็นโอกาสดีของผู้ซื้อมากกว่าของผู้ขาย ตามหลักเศรษฐศาสตร์ธรรมดาๆ

เพราะฉะนั้น ข้อที่หนึ่งก็คือ จะต้องไม่ตั้งราคาขายให้สูงเกินไป ต้องตระหนักว่า เราไม่อยู่ในฐานะที่จะยื้อได้นานเท่าผู้ซื้อ เพราะเราต้องการเงิน

ดังนั้น จึงควรจะทำราคาให้จูงใจผู้ซื้อ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบกภาระต่างๆของบริษัทจนมากกว่านี้ หลักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า CUT LOST หรือ การยอมขาดทุนบ้างเพื่อรักษาองค์กรใหญ่เอาไว้

ต้องตระหนักว่า ขณะนี้ดวงชะตาของเราไม่ดี การจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องยาก

ขณะนี้พุทธ(๔)เสวยอายุ ดวงชะตาของคุณไม่ดี แต่เราจะดวงไม่ดีไปตลอดเลยหรือ คำตอบก็คือไม่ใช่ เพราะในช่วงที่ไม่ดี สวรรค์ก็ยังเปิดช่วงที่ดีให้มนุษย์ทุกคนเอาไว้ เพื่อให้หายใจสูดอากาศสักๆ เป็นกำลังในการต่อสู้ต่อไป

ผมจึงขอแนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดของดวงชะตาของคุณสุกัญญาในช่วงใกล้ๆ นี้ที่จะขายบริษัทเอาไว้ 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม ปีนี้ และอีกช่วงหนึ่งก็คือ ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจังหวะที่ดาวทำงานให้คุณแก่คุณ แต่ก็หมายความว่า เราเองก็ต้องทำงานให้สอดคล้องกับดวงชะตาด้วย เพราะดวงชะตาบอกว่า คุณจะขายบริษัทไม่ได้ราคาดีเลย หากคุณตั้งราคาสูงก็ยากที่จะขายได้

ขอให้คิดเสียว่า เป็นเวลาที่ต้องกลืนเลือดตัวเอง เพื่อเอาชีวิตให้อยู่รอดครับ

ผมได้แนะนำวิธีการต่างๆหลายอย่างให้คุณสุกัญญา เพื่อเสริมดวงชะตาในการขายบริษัทให้ประสบความสำเร็จ แต่คิดว่า ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านท่านอื่น จึงไม่เอามาลงในคอลัมน์นี้ครับ

คำถามสุดท้ายค่ะ ตลอดชีวิตมีแต่ต้องดิ้นรน ต่อสู้ ข้างหน้าจะมีที่ราบรื่นบ้างไหมคะ

ดวงชะตาเดิมของคุณบอกว่า ชีวิตของคุณก่อนข้างจะต้องต่อสู้ อันเนื่องมาจากกรรมของคุณในอดีตชาติ คุณยังคงจะต้องต่อสู้ต่อไปครับ แต่เมื่อถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ตอนนั้นชีวิตน่าจะผ่อนคลายกว่านี้เยอะครับ

ดังนั้น ที่ผมอยากจะให้กำลังใจก็คือ การมุ่งมั่นในการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำได้ เพื่อสะสมเป็นเสบียงบุญไปสู่ชาติหน้า เพื่อว่าเราจะได้ไม่ประสบวิบากกรรมมาเหมือนที่พบในชาตินี้

สำหรับคุณสุกัญญาที่ดาวพุธ(๔) กำลังเสวยอายุนั้น ผมก็ขอแนะนำให้ใส่อัญมณี ประเภทมรกต หรือ หยกสีเขียวแก่ เพื่อรับดาวเสวยอายุ และให้ทำบุญทำกุศลมากๆ เพื่อช่วงให้ดาวพฤหัสบดีมีความเข้มแข็ง

ที่จะต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ให้ระมัดระวังในเรื่องชีวิตคู่ เพราะดาวร้ายกำลังทำร้ายชีวิตคู่ของคุณอยู่ โดยเฉพาะตั้งแต่ขณะนี้ไปจนกระทั่งสิ้นปี เป็นช่วงที่ค่อนข้างวิกฤตมาก

เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับสามีภรรยา หากมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามา ก็จะเกิดความเครียดด้วยกันทั้งคู่ การควบคุมอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายก็อาจจะน้อยลง สิ่งร้ายๆก็จะมาออกทางคำพูด การกระทำ ซึ่งเป็นตัวบั่นทอนความมั่นคงของชีวิตคู่ทั้งสิ้น

ดังนั้น ช่วงเวลานี้แหละครับที่เป็นช่วงเวลาที่ทดสอบความมั่นคงในความรักของคุณทั้งสอง ว่า จะผ่านด่านทดสอบนี้ไปได้หรือไม่ ขอให้คุณโชคดีในทุกเรื่อง และ พินฝ่าอุปสรรคได้โดยรอดปลอดภัยนะ ครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ สุกัญญา ” ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่อง ที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ ครับ

สัปดาห์หน้าเป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “ ดาว ” ครับ

